

เครื่องบินแอร์บัส เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบีเป็น ศูนย์กลางความสนใจที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ ครั้งแรกของ การแสดงแอร์ไลน์เต็มรูปแบบของเครื่องบินลำตัว กว้างขนาดกลางที่ทันสมัยที่สุดในโลก



แอร์บัสจะทำการแสดงเครื่องบินรุ่น เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี แบบใหม่ทั้งหมดในงานแสดงเครื่องบินอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์ในเดือนหน้า ซึ่งเป็นครั้งแรกของเครื่องบินรุ่นนี้ที่จะจัดแสดงในงานแสดงเครื่องบินนานาชาติ โดยเครื่องบินทดสอบที่เข้าร่วมแสดงในสิงคโปร์จะเป็นหมายเลขเอ็มเอสเอ็น3 ซึ่งจะออกแสดงโชว์ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ และนอกจากนี้ยังจะมีส่วนร่วมในการแสดงการบินในทั้งสองวันนี้อีกด้วย



เครื่องบิน เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี เครื่องบินลำตัวกว้างขนาดกลางที่ทันสมัยที่สุดในโลก และปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการทำทดสอบการบินขั้นสูง ซึ่งจะเข้าสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสเครื่องบินที่ร่วมโชว์ในงานที่สิงคโปร์ได้อย่างใกล้ชิดทั้งในรูปแบบการแสดงผลบนแท่นโชว์ในงาน และบนอากาศที่มีการแสดงการบินโชว์ ซึ่งการแสดงการบินจะแสดงให้เห็นถึงการออกแบบรูปแบบทรงที่เพรียวบางแสดงถึงความว่องไว และระดับเสียงที่เงียบเป็นพิเศษ

“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเราจะนำเครื่องบิน เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี ไปจัดแสดงที่สิงคโปร์” มร. ฟาบริซ เบรจิเยร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัสกล่าว “ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ และจะผลักดันให้เกิดความต้องการในอนาคตสำหรับเครื่องบินลำตัวกว้างในประเภทที่เป็นที่นั่งทั้งหมด เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี จะถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานใหม่ในหมวดหมู่ของเครื่องบินขนาดกลางและจะทำให้ตำแหน่งของเราแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้ให้บริการที่ทันสมัยที่สุดในโลก ครบวงจรและมีประสิทธิภาพในสายผลิตภัณฑ์ของเครื่องบินลำตัวกว้าง”

ด้วยห้องโดยสารขนาดกว้างเป็นพิเศษ และความสามารถในการบินโดยไม่ต้องหยุดพักได้ถึง 8,250 ไมล์ทะเล เครื่องบิน เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับความต้องการของสายการบินในเอเชียแปซิฟิกที่ทำการ

บินไปยังยุโรปและอเมริกาเหนือ สายการบินในภูมิภาคที่ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์ไชน่า เอเชียแอร์ไลน์ คาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ ไชน่าแอร์ไลน์ ฮองกงแอร์ไลน์ เจแปนแอร์ไลน์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ ศรีลังกาแอร์ไลน์ การบินไทย และเวียดนามแอร์ไลน์

ปัจจุบันได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อเครื่องบินจากภูมิภาครวมทั้งสิ้น 244 ลำ คิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดขายรวมของเอ 350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี จนถึงวันนี้ เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี จำนวน 812 ลำได้รับคำสั่งจากลูกค้า 39 รายทั่วโลก